



# NEWS RELEASE

SHERIFF-CORONER  
**DON BARNES**

## THÔNG BÁO CẤP THỜI

OC Sheriff PIO  
714-904-7042  
[PIO@OCSheriff.gov](mailto:PIO@OCSheriff.gov)

Tara Campbell, Chánh Văn Phòng  
Văn Phòng Chủ Tịch Donald P. Wagner  
657-266-4825  
[TaraCampbell@ocgov.com](mailto:TaraCampbell@ocgov.com)

### **Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam Don Wagner phân phối ngân khoản để gia tăng những nỗ lực ngăn ngừa và phòng chống vấn nạn ma túy**

**SANTA ANA, Ca. (Ngày 8 Tháng Tám, 2023):** – Sở Cảnh Sát Quận sẽ gia tăng chương trình ngăn ngừa sự lạm dụng các chất kích thích và những nỗ lực phòng chống vấn nạn ma túy nhờ vào ngân khoản phụ trợ của Chủ Tịch Donald P. Wagner được chấp thuận trong phiên họp ngày Thứ Ba của Hội Đồng Giám Sát Quận Cam.

Chủ Tịch Wagner đã đưa ra một điều khoản phân phối ngân khoản trị giá \$1.7 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ việc làm của sở cảnh sát trong việc đương đầu với cuộc khủng hoảng fentanyl tại Quận Cam.

Chủ Tịch Wagner phát biểu: “Fentanyl hiện đang ở điểm khủng hoảng của Tiểu Bang. Trong lúc Sacramento từ chối giải quyết vấn nạn này, tôi sẽ tiếp tục chủ động trong việc chống lại Fentanyl. Ngân khoản này dùng hướng dẫn các con em chúng ta và ngăn cản các loại thuốc kích thích xâm nhập vào cộng đồng chúng ta để bảo vệ sự sống.”

Ngân khoản sẽ hỗ trợ thêm một nhân viên cảnh sát cho Above the Influence, một chương trình sáu tuần lễ cho các em học sinh lớp năm và lớp sáu nhằm mục đích trang bị giới trẻ những dụng cụ mà họ cần để ngăn ngừa việc thử nghiệm các chất kích thích và vướng vào việc nghiện ngập ma túy.

Nhóm Giao Tế Cộng Đồng của Sở Cảnh Sát Quận Cam, hiện tại bao gồm hai nhân viên và một trung sĩ quản trị chương trình Above the Influence và các chương trình ngăn ngừa và giáo dục liên quan đến các loại thuốc kích thích khác trong quận.

Năm ngoái, 37 trường học tại Quận Cam tham dự vào chương trình Above the Influence và hơn 3,000 học sinh đã tốt nghiệp chương trình. Nhóm Giao Tế Cộng Đồng đã thực hiện các cuộc hội họp và hội thảo phụ huynh để am tường về fentanyl, tiếp xúc hơn 21,000 học sinh và 1,200 phụ huynh.

Ước tính vào khoảng \$1.3 triệu của ngân khoản sẽ dùng để mượn thêm một nhân viên cảnh sát thứ ba để dạy về chương trình Above the Influence và tham dự vào các hoạt động ngăn ngừa ma túy phụ trợ cho năm năm tới.

Cảnh Sát Trưởng Quận Cam Don Barnes Phát biểu: “Giáo dục và ngăn ngừa vẫn là những tài nguyên vĩ đại nhất của chúng ta trong việc bảo các con em của chúng ta trong việc thử nghiệm và vướng vào việc nghiện ngập các loại thuốc kích thích và ma túy. Tôi rất làm cảm kích cho cơ hội nhận được ngân khoản này từ Chủ Tịch Wagner cung cấp để mở rộng chương trình quan trọng này và vươn tới được thêm nhiều học sinh một cách hiệu quả. Việc làm của Nhóm Giao Tế Cộng đồng chắc chắn cứu sống nhiều sinh mạng.”



SHERIFF-CORONER  
**DON BARNES**



---

# NEWS RELEASE

---

Phần ngân khoản còn lại – ước tính vào khoảng \$400,000 – sẽ được dùng để hỗ trợ cho Nhóm Can Thiệp Trên Xa Lộ (HIT), dùng để ngăn chặn việc buôn bán ma túy bất hợp pháp, vũ khí và hàng lậu khác xâm nhập vào Quận Cam.

Trong Tài Khóa '22-'23 các thành viên của HIT đã thực hiện 18 vụ bắt giữ đại hình, tịch thu hơn 182,000 viên fentanyl và thu hồi hơn \$2.3 triệu Mỹ Kim tiền mặt.

Ngân khoản phụ trội từ Chủ Tịch Wagner sẽ cung cấp:

- Một chiếc xe phụ trội cho nhóm HIT và một con chó K-9 phát giác ma túy.
- Thiết bị có hiệu lực và hiệu quả hơn trong việc phát giác ra các loại ma túy, vũ khí, và hàng lậu cất dấu.
- TruNacr, dùng để phân tích tại chỗ ma túy và các loại thuốc kích thích khác chưa biết đích danh.

Cảnh Sát Trưởng Barnes nói thêm: “ HIT, cùng với tất cả các nhóm cảnh sát chống ma túy của Quận Cam, luôn luôn theo đuổi và loại trừ những thành phần buôn bán ma túy ra khỏi cộng đồng chúng ta. Chống chọi với vấn nạn ma túy phải áp dụng một phương pháp muôn mặt bao gồm chương trình thực thi chính sách, giáo dục và phục hồi. Tôi rất lấy làm hãnh diện về việc làm của chúng tôi trên khắp mọi mặt trận, và mong chờ ảnh hưởng mà chúng tôi sẽ nhìn thấy trong việc tăng cường của những nhóm chính yếu này.”

###